

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทผลัม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สุภาพร บางใบ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิรา เจียนสกุล (แทน)	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด (แทน)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว (แทน)	กรรมการ
๖. อาจารย์นภาพร ตุ่มทองคำ (แทน)	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี พิศมัย (แทน)	กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.กนิษฐ ศรีปานแก้ว (แทน)	กรรมการ
๙. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล	กรรมการ
๑๐. นางสาวณิชา บัวสิงคำ	กรรมการ
๑๑. นางอรทัย เพชรบุรีณิน	กรรมการ
๑๒. นางสาวทิวา ไพรเขต	กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาววัลยา ภูจ้อย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์กุลณัช พิรชาอัครชัย	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อาณี	อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร
๑๙. นางสาววารินทร์ เพชรบุรีณิน	ผู้นำเสนอข้อมูล

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา	ติดภารกิจ
----------------------------	-----------

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมและได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑.๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2 – PQF7

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2 – PQF7 ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการปรับแบบฟอร์ม PQF2 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN QA

มติที่ประชุม รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2 – PQF7

๑.๑.๒ เรื่อง การรับนักศึกษาต่างชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เดินทางไปราชการที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาจีน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้นำร่องในการเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาจีน

มติที่ประชุม รับทราบ การรับนักศึกษาต่างชาติ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยยูนนาน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

๑.๑.๓ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ” เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินเดือนกันยายนี้ จะต้องทำแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐% พร้อมแนบลิงก์เอกสารหลักฐาน

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยเริ่มใช้ในรอบการประเมินเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๑.๑.๔ เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า จากการจัดสรรงบประมาณลงไปทีคณะ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ ซึ่งเป้าหมายในปีนี้จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ปีแรกร้อยละ ๘๐

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ขอความอนุเคราะห์รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ วางแผนให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านเกณฑ์ และหากอาจารย์ไม่ผ่านเกณฑ์จะส่งผลกระทบต่ออะไร อาจจะต้องจัดทำเป็นประกาศในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ข้อมูลว่า คณะครุศาสตร์ควรเป็นที่เล็งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรอื่น ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าของภาพจัดอบรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๑.๑.๕ เรื่อง การจัดทำแผนอาจารย์เกษียณอายุราชการของสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า การจัดทำแผนอาจารย์เกษียณอายุราชการของสาขาวิชา ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามการจัดทำแผนอาจารย์เกษียณอายุราชการของสาขาวิชา และรายงานมายังมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ข้อมูลว่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังและส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งหากจะรับนักศึกษาเพิ่ม จะต้องเปิดรับอาจารย์เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบผู้แทนแต่ละคณะติดตามการจัดทำแผนอาจารย์เกษียณอายุราชการของสาขาวิชา และรายงานมายังมหาวิทยาลัยต่อไป

๑.๒ เรื่อง เลขานุการคณะกรรมการวิชาการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการวิชาการ โดยนำเสนอรายงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังตาราง

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	๑. เรื่อง การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE มติที่ประชุม รับทราบ การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE โดยมอบผู้แทนคณะดำเนินการติดตามการดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ เพื่อเร่งให้หลักสูตรสาขาวิชาดำเนินการต่อไป และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพกำกับ	นำเข้าสืบเนื่องในการประชุมครั้งนี้	

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	<p>๒. เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ แนวปฏิบัติการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ใช้รับนักศึกษาแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้</p> <p>๑. หลักสูตรคงเดิมที่ยังไม่ครบวงจร ๕ ปี (ผู้สมัครสามารถมองเห็นในระบบสมัคร Online)</p> <p>๒. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรและมีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา หรือแยกวิชาเอกโดยหลักสูตรยังไม่ครบวงจร ๕ ปี หรือหลักสูตรที่ครบวงจร ๕ ปี (สามารถประชาสัมพันธ์ได้แต่ยังรับนักศึกษาไม่ได้ และผู้สมัครจะไม่สามารถมองเห็นในระบบสมัคร Online ได้จนกว่าหลักสูตรจะผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย)</p> <p>ทั้งนี้ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพร้อมข้อมูลรายชื่อหลักสูตรคงเดิมและหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาหรือแยกวิชาเอก ไปยังทุกคณะต่อไป</p>	ดำเนินการบันทึกแจ้งทุกคณะเรียบร้อยแล้ว	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	<p>๓. เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพื่อการขอเปิดสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ การแจ้งผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพื่อการขอเปิดสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป</p>	นำเข้าเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมติและสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	<p>๔. เรื่อง แจ้งวัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนในเล่ม PQF2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ การแจ้งวัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนในเล่ม PQF2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับช่วงเวลาในการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคการศึกษาที่ ๑ สิงหาคม - พฤศจิกายน - ภาคการศึกษาที่ ๒ ธันวาคม - เมษายน <p>และให้นำเข้าที่ประชุมนำเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป</p>	นำเข้าเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมติและสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	
รักษาการ หัวหน้างาน แนะแนวและ การรับเข้า	๕. เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบโควตาพื้นที่ และรับตรง (รอบที่ ๑) แบบมีการสอบ	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกเลิกและดำเนินการเปิดรับนักศึกษาโดย	

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
นักศึกษา	<p>มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบโควตา พื้นที่และรับตรง (รอบที่ ๑) แบบมีการสอบ และให้นำเข้าที่ประชุมนำเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป</p>	<p>การจัดทำประกาศและรับนักศึกษาเข้าระบบในประเภทรับตรงแบบมีการสอบ</p>	
รักษาการ หัวหน้างาน แนะแนวและ การรับเข้า นักศึกษา	<p>๖. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบรับตรงแบบมีการสอบ</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบรับตรงแบบมีการสอบ และให้นำเข้าที่ประชุมนำเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป</p>	<p>ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว</p>	
นางสาว วารินทร์ เพชรบูรณ์	<p>๗. เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยให้ระบวันที่เข้าศึกษาและวันเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าวเป็นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และให้นำเข้าที่ประชุมนำเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป</p>	<p>นำเข้าเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว</p>	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	<p>๘. เรื่อง แจ้ง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและร่างตารางสอนภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ แจ้ง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและร่างตารางสอนภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนให้คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิตจัดทำหนังสือเพื่อถอนรายวิชาให้กับนักศึกษาส่งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และให้เร่งดำเนินการประกาศภาระงานสอนของอาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและจัดทำเอกสารแนบท้ายให้สอดคล้องกับประกาศของสภาการพยาบาลต่อไป</p>	<p>นำเข้าเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว</p>	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	<p>๙. เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้ผู้ร่างหลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และส่งเล่มกลับมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป</p>	<p>นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่</p>	

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
		ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	๑๐. เรื่อง พิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีและนาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้ผู้ร่างหลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ วิชาการเสนอแนะ และให้หลักสูตรสาขาวิชาประสานกับงานการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนของการรับสมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในอัตราที่ว่างอยู่ต่อไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขของ หลักสูตรสาขาวิชา	
รักษาการ หัวหน้างาน ทะเบียนและ ประมวลผล	๑๑. เรื่อง ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเพิ่มเติม มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ เพิ่มเติม จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวลลภา ทองนิ่ม และนางสาววิไลลักษณ์ ต้นวงศ์ ทั้งนี้ให้นำเข้าวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการ วิชาการครั้งต่อไป	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และนำเข้า สืบเนื่อง	
รักษาการ หัวหน้างาน แนะแนวและ การรับเข้า นักศึกษา	๑๒. เรื่อง การดำเนินงานรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ มติที่ประชุม เห็นชอบ การดำเนินงานรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. แผนจำนวนการรับนักศึกษา และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ๒. รูปแบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การ รับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยมอบผู้แทนคณะกลับไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูล กลับมาอีกครั้ง และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำประกาศรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่พร้อมจัดการเรียนการสอน และมอบงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ สรรหาคุณสมบัติอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ เพื่อประจำหลักสูตรให้กับสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และนำเข้า สืบเนื่อง	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	๑๓. เรื่อง การติดตามการรับทราบหลักสูตรไปยังสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มติที่ประชุม รับทราบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียนจัดทำหนังสือการติดตามการรับทราบหลักสูตร ไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้เงินยืมเพื่อการศึกษาจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ต่อไป	ดำเนินการจัดทำ หนังสือไปยังสำนัก ปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว หนังสือเลขที่ อว ๐๖๑๘/๑๒๒๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง

๒.๑ เรื่อง รับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ นิมพลินภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมตรวจสอบรับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๗ วาระ ดังนี้

- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2 – PQF7
- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง การรับนักศึกษาต่างชาติ
- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๑.๑.๓ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๑.๑.๔ เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์
- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๑.๑.๕ เรื่อง การจัดทำแผนอาจารย์เกษียณอายุราชการของสาขาวิชา
- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ปีการศึกษา ๒๕๖๘
- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง พิจารณาร่างแบบฟอร์มคำร้อง

มติที่ประชุม รับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีวาระเพิ่มเติม จำนวน ๗ วาระ

๒.๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อเสนอนะในการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง การดำเนินงานรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘

นางอรทัย เพชรบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง การดำเนินงานรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ มติที่ประชุม เห็นชอบ การดำเนินงานรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แผนจำนวนการรับนักศึกษา และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
๒. รูปแบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา
๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘

โดยมอบผู้แทนคณะกลับไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกลับมาอีกครั้ง และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำประกาศรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่พร้อมจัดการเรียนการสอน และมอบงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ตรวจสอบเช็คอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติสัมพันธ์กับหลักสูตร เพื่อประจำหลักสูตรให้กับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำประกาศและส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินงานรับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘

๓.๒ เรื่อง การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เขี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วาระที่ ๑.๑.๑ การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE ที่ประชุมมีมติ รับทราบ การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE โดยมอบผู้แทนคณะดำเนินการติดตามการดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ เพื่อเร่งให้หลักสูตรสาขาวิชาดำเนินการต่อไป และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพกำกับ ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะ หลักสูตรสาขาวิชาให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ทันเปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ต่อไป โดยจะมีการติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE ในทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการวิชาการทุกรอบไป เพื่อให้แต่ละคณะได้รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป ทั้งนี้มอบผู้แทนแต่ละคณะอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ ๆ

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการวิชาการไปแล้ว จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) จะต้องดำเนินการปรับให้สอดคล้องกับแบบฟอร์ม PQF2 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE โดยมอบผู้แทนแต่ละคณะอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานบัณฑิตศึกษาเร่งดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและประกาศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไป

๓.๓ เรื่อง ติดตามการรายงานผลการดำเนินการโครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อชุมชน การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นางสาวฉนิชญา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วาระที่ ๑.๑.๓ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการให้กับนักศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ประชุมมีมติ รับทราบ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการให้กับนักศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้งนี้ให้คณะรายงานข้อมูล ในรูปแบบของ One Page มายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดทำบันทึกข้อความ แจ้งไปยังคณะ และขอให้ส่งข้อมูลกลับมาถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ให้แต่ละคณะ หลักสูตร สาขาวิชา ตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ติดตามการรายงานผลการดำเนินการโครงการการพัฒนางาน วิชาการเพื่อชุมชน การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะ และขอให้ส่งข้อมูลกลับมาถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

๓.๔ เรื่อง รายงานข้อมูลหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ

นางสาวฉนิชญา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วาระที่ ๑.๑.๑ การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE ที่ประชุมมีมติ รับทราบ การติดตามการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ OBE โดยมอบผู้แทนคณะดำเนินการติดตามการดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักสูตร ที่มีสภาวิชาชีพกำกับ เพื่อเร่งให้หลักสูตรสาขาวิชาดำเนินการต่อไป และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพกำกับ ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำกับ จำนวนทั้งหมด ๖ สภาวิชาชีพ ดังนี้

๑. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก สป.อว. แล้วจึงเสนอต่อสภาวิชาชีพบัญชี

๒. CURSQA หลักสูตรเสนอต่อ CURSQA ก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ส่วนหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง ๒๕๖๙ หลักสูตรเสนอต่อ CURSQA ก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

๓. สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรเสนอต่อสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์หลังจากหลักสูตรได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

๔. สภาการสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรเสนอต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน ก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

๕. สภาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรเสนอต่อสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งไม่ได้กำหนด ระยะเวลาในการส่ง

๖. สภาการพยาบาล หลักสูตรเสนอต่อสภาการพยาบาลก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่า มีความกังวลในเรื่องคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ซึ่งอยู่ระหว่างรอครุสภาตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ต่อไป ส่วนอีกประเด็นที่มีความกังวลคือ นักเรียนจะสามารถเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องหารือร่วมกันระหว่าง อาจารย์ประจำหลักสูตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรดังกล่าว ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อมูลจากการประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีประเด็นที่ทางตัวแทนโรงเรียนได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เรื่องนักเรียนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียนที่ได้ทดลองสอน แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถเปลี่ยนรายวิชาให้ตามความต้องการได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลินภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ซึ่งใบรับรองวิชาที่เรียนมาตรงกับวิชาเอกที่สมัครสอบบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต อาจจะไม่สามารถสมัครสอบบรรจุครูได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจจะไม่เข้าใจ ทั้งนี้ได้แจ้งกับนักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เลือกเรียนรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้ว่า หากไม่ผ่านคุณสมบัติในการรับสมัคร อาจจะต้องย้ายไปสมัครกับเขตพื้นที่อื่น ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานข้อมูลหลักสูตรที่มีสภาวិชาชีพกำกับ ทั้งนี้คณะกรรมการ มีข้อสังเกตประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ โดยให้มีการหารือร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้อนุมัติหลักสูตร ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)

สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาจาก ๑๒๐ คน เป็น ๒๗๐ คน ทั้งนี้ ให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และให้รับนักศึกษา ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และให้รับนักศึกษา ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ งานแนะแนว และการรับเข้านักศึกษาอาจจะต้องดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความสำรวจข้อมูลการรับนักศึกษาไปยังคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เขี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากช่วงระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติไม่สอดคล้องกับประเทศไทย จึงอาจจะต้องปรับช่วงเวลา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจข้อมูลการรับนักศึกษา หากสาขาวิชาใดไม่สามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ให้ระบุเหตุผลแจ้งมายังมหาวิทยาลัยต่อไป

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลว่า ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ซ้ำกว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ไปอีก ๑ ปีการศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับนักศึกษาต่างชาติ โดยให้ดำเนินการรับนักศึกษาได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ พร้อมทั้งจัดทำแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ PQF2 และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความสำรวจข้อมูลการรับนักศึกษาไปยังคณะ และหากไม่สามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ให้ระบุเหตุผลแจ้งมายังมหาวิทยาลัยต่อไป

๓.๖ เรื่อง สรุปรายชื่อผลการนำเอกสารวุฒิการศึกษาไปใช้สมัครงาน

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วาระพิจารณา ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเพิ่มเติม มติที่ประชุม ขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ เพิ่มเติม จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวลภฎา ทองน้อม และนางสาววิไลลักษณ์ ต้นวงศ์ ทั้งนี้ให้นำเข้าวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม จึงขอสรุปรายชื่อผลการนำเอกสารไปใช้งาน ดังนี้

ลำดับ	รหัสประจำตัว	ชื่อ-สกุล	สำเร็จการศึกษา	วันที่รับเอกสาร	การนำเอกสารไปใช้	หมายเหตุ
๑	๖๓๑๑๐๒๑๘๗๑๐๖	นางสาวลภฎา ทองน้อม	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗	สมัครงาน เอกชน	นักศึกษานำเอกสาร มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
๒	๖๓๑๑๐๒๐๖๔๑๐๘	นางสาววิไลลักษณ์ ต้นวงศ์	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	-	-	นักศึกษายังไม่เคยรับ เอกสาร

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายชื่อผลการนำเอกสารวุฒิการศึกษาไปใช้สมัครงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE

นางสาวทิวา ไพระเขต รักษาการหัวหน้างานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (นำร่อง) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ ไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว โดยมีคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้

๑. อาจารย์สุภาพร บางใบ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
๓. อาจารย์ยุภา คำตะพล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุขเกษม

มติที่ประชุม รับทราบ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE

๔.๒ เรื่อง แจ้งหลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)

นางสาวทิวา ไพโรเขต รักษาการหัวหน้างานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตร สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๔ ระบุคุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงาน CWIE ว่า ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้ร่วมกับคณะทำงานพัฒนา หลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) พัฒนาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่เคยอบรม เรียบร้อยแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย CWIE ประสงค์จะนำหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่เคยอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ไปใช้ในการจัดอบรม ขอให้ดำเนินการ ตามแนวทาง ดังนี้

๑. ส่งหนังสือขออนุมัติใช้หลักสูตรและอนุมัติโครงการพร้อมกำหนดการจัดอบรมฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา โดยจะต้องดำเนินการอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนการจัดอบรมฯ
๒. ส่งหนังสือรายงานผลการจัดอบรมพร้อมรายชื่อและประกาศนียบัตรของผู้ผ่านการ อบรมเพื่อเสนอปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ลงนาม ไม่เกิน ๑๕ วัน หลังวันสุดท้ายที่เสร็จสิ้นการจัดอบรม
๓. การจัดอบรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กำหนด โดยส่วนของวิทยากรต้องเป็นผู้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ให้การรับรองเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลวิทยากร และรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้ที่ <https://cwie.mhesi.go.th> หัวข้อ “เกี่ยวกับ CWIEW” เลือกร “อบรม CWIE ฉบับปรับปรุง ๖๖” และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด หลักสูตรอบรมดังกล่าวได้ที่ นางพัชรินทร์ ไสแสง นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๐๓๙ ๕๖๐๙

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)

๔.๓ เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวทิวา ไพโรเขต รักษาการหัวหน้างานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ ยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัย และขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน (Progress Report) เป็นรายโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้จัดส่ง ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม

๒๕๖๗ นั้น ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำกับติดตามและแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งไปยังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณงวดที่ ๒ ต่อไป ทั้งนี้ได้ส่งไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสาไปยัง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ youthmhesi@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๔ เรื่อง รายงานจำนวนผู้สมัครและผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางอรทัย เพชรระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการรับเข้านักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปิดระบบการรับนักศึกษา วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงสรุปข้อมูลรายงานจำนวนผู้สมัครและผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ภาค	คณะ	จำนวนผู้สมัครที่ชำระค่าสมัคร	จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	ร้อยละของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน	ร้อยละของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนจากจำนวนผู้สมัคร
ภาคปกติ	คณะครุศาสตร์	๔๖๓	๒๔๔	๕๒.๗๐	๘๒.๗๑
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๖๖	๑๔๔	๘๖.๗๕	๔๓.๖๔
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๓๓๓	๓๐๘	๙๒.๔๙	๖๔.๘๔
	คณะวิทยาการจัดการ	๒๔๘	๒๒๗	๙๑.๕๓	๗๐.๙๔
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	๒๐๒	๑๖๓	๘๐.๖๙	๕๔.๓๓
	คณะพยาบาลศาสตร์	๑๒๐	๘๐	๖๖.๖๗	๑๐๐
	ภาคปกติทั้งหมด	๑,๔๙๒	๑,๑๖๖	๗๘.๑๕	๖๔.๗๘
ภาค กศ.ปช.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๘๕	๗๘	๙๑.๗๖	๕๓.๗๙
	คณะวิทยาการจัดการ	๓๖	๓๖	๑๐๐	๕๑.๔๓
	ภาค กศ.ปช.ทั้งหมด	๑๒๑	๑๑๔	๙๔.๒๑	๕๓.๐๒

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานจำนวนผู้สมัครและผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- ภาคปกติ ผู้สมัครจำนวน ๑,๔๙๒ คน และผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน ๑,๑๖๖ คน
- ภาค กศ.ปช. ผู้สมัครจำนวน ๑๒๑ คน และผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน ๑๑๔ คน

๔.๕ เรื่อง ขอฟ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางอรทัย เพชระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน ๘๐ คน มีนักศึกษาขอฟ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๗ คน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามปฏิทินวิชาการ

อาจารย์ ดร.กนิษฐ ศรีปานแก้ว แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลนักศึกษาขอฟ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๗ คน ขอกลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษาจากโรงพยาบาล

มติที่ประชุม รับทราบ การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๔.๖ แจ้งประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และการงดหรือตัดสิทธิ์การได้รับ ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

นางอรทัย เพชระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถ พิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถ พิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๘ ราย ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ประกาศการงดหรือตัดสิทธิ์การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ ราย ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทั้งดเผยแพร่ข้อมูลประกาศการงดหรือตัดสิทธิ์การได้รับ ทุนอุดหนุนการศึกษา เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อนักศึกษาดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และการงดหรือตัด
สิทธิ์การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

๔.๗ เรื่อง รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาลาออก ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางอรัญญา เพชรบุรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลสถิติสถานภาพของนักศึกษาที่ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของการคงอยู่ของนักศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาที่มีข้อมูลนำไปประกอบการรายงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาลาออก จำนวน ๓๕ คน และสมัครเรียนในสาขาวิชาใหม่ จำนวน ๑๑ คน รวมจำนวนทั้งหมด ๔๖ คน

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาลาออก ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๔.๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก การสร้างเครือข่ายวิชาการและการมีส่วนร่วมทางวิชาการ

นางอรัญญา เพชรบุรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่งานแนะแนวและรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก การสร้างเครือข่ายวิชาการและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (open house) โครงการออกแนะแนวการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมคาราวานวิชาการ และโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก การสร้างเครือข่ายวิชาการและการมีส่วนร่วมทางวิชาการ

๔.๙ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

นางอรัญญา เพชรบุรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือตรวจสอบคุณภาพการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาจริงของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามตารางดังนี้

ตารางที่ ๑ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประเภทนักศึกษา	การส่งตรวจสอบคุณภาพ (จำนวน/คน)			ร้อยละการแจ้งผลตรวจสอบคุณภาพ	ผลการตรวจสอบคุณภาพ (จำนวน/คน)	
	ส่ง	ตอบกลับ	คงเหลือ		ไม่สำเร็จการศึกษา	สำเร็จการศึกษา
ภาคปกติ	๙๐๒	๙๐๒	๐	๑๐๐.๐๐	๒	๙๐๐
ภาค กศ.ปช.	๑๔๑	๑๔๐	๑	๙๙.๒๙	๐	๑๔๐
รวมทั้งหมด	๑,๐๔๓	๑,๐๔๒	๑	๙๙.๙๐	๒*	๑,๐๔๐

ตารางที่ ๒ รายชื่อผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	สถาบันเดิม
๑	๖๖๑๑๐๒๒๐๒๑๐๕	นางสาวกรรมล ช้างงามเนียม	นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง	โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
๒	๖๖๑๑๐๒๒๐๓๑๒๓	นางสาวอมรรัตน์ พรหมมี	นิติศาสตร์	โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

* ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม เป็นข้อมูลเดิมจากการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการแจ้งสาขาวิชาและนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ ๓ รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	สถาบันเดิม	ผลการดำเนินงาน
๑	๖๖๑๒๐๒๐๖๔๑๐๕	นางสาวอมรรัตน์ สุดหอม	วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.	วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี	รอผลตรวจสอบคุณภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- ภาคปกติ ตรวจสอบไปแล้ว ๙๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ภาค กศ.ปช. ตรวจสอบไปแล้ว ๑๔๐ คน ยังไม่ได้ตอบกลับจำนวน ๑ คน

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙

๔.๑๐ เรื่อง แจ้งการรวมห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขออนุญาตรวมห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในรายวิชา CHEM101 เคมีเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูล และเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแนวปฏิบัติสำหรับการรวมหมู่เรียน หรือแยกหมู่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ การรวมห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในรายวิชา CHEM101 เคมีเบื้องต้น ๓

๔.๑๑ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้อนุมัติหลักสูตรใหม่ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในกรณีที่ยังไม่ได้กำหนดชื่อไว้ในพระราช

กฤษฎีกาฯ ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาฉบับดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักสูตรใหม่ และยังไม่ได้กำหนดชื่อปริญญา อักษรย่อ และสีประจำสาขาวิชา ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษศึกษานุกรณ เช่นมีวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ตารางระยะเวลาการดำเนินการขอ กำหนดชื่อปริญญา อักษรย่อ และสีประจำสาขาวิชา ภาพตัวอย่างชุดครุย และแจ้งไปยังคณะที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็น ครุศึกษศึกษานุกรณ ต้องเป็นแบบฟอร์มในรูปแบบเดียวกัน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถดำเนินการได้ แต่เป็นการปรับชุดครุศึกษศึกษานุกรณ ทั้งมหาวิทยาลัย และต้องเป็นไปตามกระบวนการ

มติที่ประชุม รับทราบ แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษศึกษานุกรณ เช่นมีวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้อนุมัติหลักสูตรใหม่ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗)

โดยมอบให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔.๑๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจำนวน ๘๐ คน ซึ่งปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตรมีอาจารย์ประจำ จำนวน ๑๑ คน ซึ่งตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดไว้ว่า กรณีสถาบันการศึกษาใหม่ อัตราส่วนของอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาไม่เกิน ๑ : ๘ จากจำนวนอาจารย์ประจำของคณะพยาบาลที่มีอยู่ขณะนี้ เมื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ทำให้เกิดผลกระทบต่อ การรับนักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์คณะพยาบาลศาสตร เตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจำให้มีอัตราส่วน เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลกำหนด

จำนวนนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา				
	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑
ชั้นปีที่ ๑	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
ชั้นปีที่ ๒	-	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
ชั้นปีที่ ๓	-	-	๘๐	๘๐	๘๐
ชั้นปีที่ ๔	-	-	-	๘๐	๘๐
รวม	๘๐	๑๖๐	๒๔๐	๓๒๐	๓๒๐

จำนวนนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา				
	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑
คาดว่าจะจบการศึกษา	-	-	-	๘๐	๘๐
อาจารย์ประจำที่ต้องมี	๑๐	๒๐	๓๐	๔๐	๔๐

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อสังเกตในประเด็น การเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวระบบการรับสมัครนักศึกษาต้องเปิดเป็นช่วงเวลาเดียวคือ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้ง ๒ ปีการศึกษาควบคู่กันได้ จึงส่งผลกระทบต่อหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จึงเห็นว่า ควรมีแผนในการดำเนินงานทั้งในส่วนของคุณและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

มติที่ประชุม รับทราบ การเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ เมื่อมีอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาการพยาบาล ให้คณะพยาบาลศาสตรแจ้งมายังมหาวิทยาลัยในการเปิดรับนักศึกษาต่อไป

๔.๑๓ เรื่อง แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๗

นางสาวฉนิชญา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้สรุปข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่จะเกษียณอายุราชการระหว่างปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ เพื่อรายงานให้ที่ประชุมได้ทราบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะ หลักสูตรสาขาวิชาจะได้เตรียมความพร้อมและวางแผนในการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ อีกครั้งเพื่อให้คณะหลักสูตรสาขาวิชาได้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ และมอบผู้แทนคณะแจ้งหลักสูตรสาขาวิชาให้เตรียมความพร้อมและวางแผนในการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่อไป

๔.๑๔ เรื่อง แจ้งแนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียน

นางสาวฉนิชญา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินในเรื่องนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเลือกรายวิชาเรียนในกลุ่มวิชาเลือก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดทำแนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือก

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในประเด็นภาระงานสอนหากมีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน ๑ คน ก็ต้องนับภาระงานให้กับอาจารย์ผู้สอน

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกรายวิชาลงทะเบียน เรียนในกลุ่มวิชาเลือก กำหนดให้มี ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ ระหว่างรอการพัฒนาาระบบสารสนเทศ ขอให้หลักสูตรสาขาวิชา จัดกระบวนการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และส่งข้อมูล แผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกรายวิชาเรียบร้อยแล้วมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวทางที่ ๒ มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาเลือกรายวิชา ผ่านระบบ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการประสานสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเลือกรายวิชาของนักศึกษา

๔.๑๕ เรื่อง แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๑๖๑๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ต้องเป็นการดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือดำเนินการโดยความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ โดยให้ตระหนักถึงหลักเสรีภาพทางวิชาการ ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ต้องรับฟังความเห็นของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนในสาขา หรือสาขาวิชาที่จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา รวมถึงรับฟังความเห็นของผู้เรียน คณาจารย์ และผู้ใช้ บัณฑิตอย่างกว้างขวาง

๓. รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ให้กำหนดเฉพาะผลลัพธ์ การเรียนรู้เท่านั้น

๔. เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาประกาศกำหนด มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาและให้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาโดย ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาโดยกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากผลลัพธ์การเรียนรู้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะพิจารณา และประกาศกำหนดเฉพาะรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้เท่านั้น จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา (เพิ่มเติม) โดยในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ไม่ สนับสนุนให้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งสาขาหรือสาขาวิชาที่มีองค์กร วิชาชีพ และไม่มีการวิชาชีพในการกำกับมาตรฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามหลัก ความเป็นอิสระและหลักเสรีภาพทางวิชาการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา

๔.๑๖ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ปีการศึกษา ๒๕๖๘

นางอรทัย เพชระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้งข้อมูลการงดรับนักศึกษา บัณฑิตศึกษาที่ มนส. ๑๑๕๔/๒๕๖๗ เรื่อง ของงดรับนักศึกษา โดยงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาแยกเป็นวิชาเอก คือ ๑) สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วิชาเอกดนตรี และ ๒) สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์

มติที่ประชุม รับทราบ การงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ปีการศึกษา ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

นางอรทัย เพชระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ให้ข้อมูลว่า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ยื่นขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยให้สถานบันอุดมศึกษาออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วน หรือจำนวนที่เหมาะสม เพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการมีสิทธิยื่นขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

ดังนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัดทำ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการดำเนินงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และนำเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

๕.๒ เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ

๕.๒.๑ เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการประสานจากหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณเกี่ยวกับข้อมูลรายวิชา MATH203 ทฤษฎีจำนวน ๓(๓-๐-๖) ในแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการตรวจสอบพบว่าสาขาวิชาดังกล่าวได้ขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษา หมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ และหมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเพิ่มรายวิชาดังกล่าวสำหรับหมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ แต่ด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ จึงได้เพิ่มรายวิชาดังกล่าวให้กับนักศึกษาหมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ ทำให้จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเกิน ๓ หน่วยกิต ดังนั้นจึงขอปรับรายวิชา MATH203 ทฤษฎีจำนวน ๓(๓-๐-๖) ออกจากแผนการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ภาคการศึกษา	แผนการเรียนเดิม	แผนการเรียนใหม่
๒/๖๗	MATH๒๐๓ ทฤษฎีจำนวน ๓(๓-๐-๖)	

มติที่ประชุม อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หมู่เรียน ๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ โดยนำรายวิชา MATH๒๐๓ ทฤษฎีจำนวน ออกจากแผนการเรียน ซึ่งไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

๕.๒.๒ เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ เนื่องจากตามปฏิทินวิชาการได้กำหนดเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบกับนักศึกษาได้ดำเนินการถอนรายวิชาตามแผนการเรียนเดิม คือรายวิชา GEHS203 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ๓(๒-๒-๕) และเพิ่มรายวิชา GEHU102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖) ผ่านระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา ซึ่งรายวิชาที่เพิ่มเป็นรายวิชาไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา และไม่ตรงกับรายวิชาที่หลักสูตรสาขาวิชาดังกล่าวขอปรับแผนการเรียน กรณีหลักสูตรสาขาวิชามีความประสงค์จะขอปรับแผนการเรียนให้ดำเนินการขออนุญาตปรับแผนการเรียนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่ปรับเปลี่ยนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ และการปรับแผนการเรียนรายวิชาต้องครบตามโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ภาคการศึกษา	แผนการเรียนเดิม	แผนการเรียนใหม่
๑/๖๗	GEHS203 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๓(๒-๒-๕)	GESH202 สุนทรียศาสตร์ ๓(๒-๒-๕)
๒/๖๗	GEHS205 ความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อการเข้าสู่อาชีพ ๓(๒-๒-๕)	GESH204 พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕)
๒/๖๘	GESI202 สุขภาพ กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ๓(๒-๒-๕)	GESI208 อาหารเพื่อสุขภาพ ๓(๒-๒-๕)

มติที่ประชุม ไม่อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้หลักสูตรสาขาวิชาดำเนินการขออนุญาตปรับแผนการเรียนใหม่อีกครั้ง โดยไม่ปรับเปลี่ยน รายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ และกำหนดรายวิชาในแผนการเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล และทั้งนี้ให้หารือมายังสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

๕.๓ เรื่อง ขอยกเลิกรายวิชาและขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้า ในภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕.๓.๑ เรื่อง ขอยกเลิกรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกขอยกเลิกรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ ในรายวิชา GEHU102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖) Section 05 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กิจติยา วัฒนทรัพย์ จากการตรวจสอบพบว่า นักศึกษาได้ดำเนินการ ถอนรายวิชาในแผนการเรียนเดิม คือรายวิชา GEHS203 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพิ่มรายวิชา GEHU102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ด้วยตนเองในระบบ ทะเบียนและวัดผลนักศึกษา ซึ่งรายวิชา GEHU102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา

มติที่ประชุม ไม่อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชา GEHU102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต และให้รายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรี โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความแจ้ง ไปยังคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล และทั้งนี้สาขาวิชาสามารถขอคำปรึกษามายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕.๓.๒ เรื่อง ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้า ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้จัดทำบันทึกขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้า ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ของนักศึกษา ภาคปกติ หมู่เรียน ๖๗๑๑๐๒๒๑๒๑ ในรายวิชา GEHS202 สุนทรียศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) พร้อมแนบตารางสอน ขดเซย จากการตรวจสอบพบว่า ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติกรขอเปิดเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่เป็นไป

ตามกำหนดการในปฏิทินวิชาการในช่วงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และมีการจัดการเรียนการสอนแล้ว จำนวน ๑๓ สัปดาห์

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกต ในประเด็นที่นักศึกษาถอนรายวิชาทั้งหมดเรียน และมีการเตรียมเปิดกรณีพิเศษในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งการเปิดกรณีพิเศษสามารถปฏิบัติได้ เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ไม่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้ารายวิชา GEHS202 สุนทรียศาสตร์ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติการขอเปิดกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่เป็นไปตามกำหนดการในปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล และทั้งนี้ให้หารือมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕.๔ เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องสอบร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ

นางสาวณิชา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดตารางสอนและตารางสอบ พบปัญหาห้องเรียนและห้องสอบไม่เพียงพอ ประกอบด้วย ปฏิทินวิชาการได้มีจัดการเรียนการสอนและการสอบไม่พร้อมกัน จึงขอความอนุเคราะห์จัดห้องสอนและห้องสอบร่วมกันทุกคณะทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA version 4.0 Criteria ที่ 7 Facilities and Infrastructure. Requirement ที่ 7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient. ที่ระบุว่า หลักสูตรต้องมีห้องเรียน ห้องกิจกรรม สิ่งสนับสนุน เพียงพอและพร้อมใช้ และ Requirement ที่ 7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement. ที่ระบุว่าต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจและนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ตาม Requirement ที่ ๗.๑ - ๗.๙ ซึ่งการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียน อันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม อนุญาตให้ใช้ห้องเรียน ห้องสอบร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ

๕.๕ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตร

๕.๕.๑ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า เนื่องด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ จึงขอเสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบต่อไป

เรื่อง ที่เสนอผ่านกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) - มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการครบ ทั้ง ๕ คน - โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต - ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (PLOs) กับกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งหมด ๘ ข้อ - เป็นหลักสูตรที่นำระบบ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - รันเลขหน้าใหม่ - ตรวจสอบความเรียบร้อยของสารบัญ - หมวดที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ - ปรับข้อความหลังในวงเล็บหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก (PLOs) เปลี่ยนเป็น (GELOs) - ภาคผนวก ก ให้ตัดคำว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ ออก - ภาคผนวก ฉ เพิ่มคำว่า เทียบ เข้าไปหลัง การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษากิต - ปรับขนาดตัวอักษรเป็นตัวหนา ๑๖ พอยต์ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา คณะ (หน้า ๘) - สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (หน้า ๙) - ให้ตัดคำว่า <input type="checkbox"/> หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕..... ออก - ปรับขนาดตัวอักษร และใช้ฟอนต์ เดียวกัน (หน้า ๑๑) - เพิ่มการกรีนนำในวัตถุประสงค์ก่อนขึ้นลำดับข้อ - เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังนี้ - การแสดงความสอดคล้องจะมีอยู่ในตารางหน้า ๑๒ - ๑๓ - ปรับข้อความ จาก วิชาซีพี เปลี่ยนเป็น ภาคสนาม ในเลข ๙ (หน้า ๒๐) - ปรับรหัสวิชา จาก GELC0210 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปลี่ยนเป็น GELC0211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หน้า ๒๑) - เพิ่มรายวิชา GELC0212 ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร (หน้า ๒๑) - เพิ่มรายวิชา GEHS0207 ประวัติศาสตร์ศรีเทพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า ๒๑ , ๔๔) - ให้ตัดลกรายวิชาศึกษาทั่วไปจากแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายวิชาเข้ามาใหม่ (หน้า ๒๐ - ๒๔) - ให้เพิ่มข้อความ เลือกรุ่นใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกได้ทุกรายวิชาหลังจากก่อนข้อ ๒.๑ (หน้า ๒๖) - รหัสวิชาไม่ตรงกัน (หน้า ๒๖ , ๖๕) - หลักกฎหมายพื้นฐานและระบบกฎหมาย - ชื่อวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน (หน้า ๒๗ , ๗๓) - HSLA407 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ - จัดรูปแบบให้เรียบร้อย มีบรรทัดที่เว้นระยะห่างมากจนเกินไป (หน้า ๒๘ , ๓๐ , ๓๑) - ให้จัดแผนการศึกษาแค่ ๑ แผนการศึกษา (หน้า ๓๒ - ๓๘) จำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษาเยอะมากเกินไป ให้กระจายไปปี ๔ บ้าง - ทบทวนรหัสวิชาการให้ถูกต้อง (หน้า ๓๓) กฎหมายลักษณะคำประกำจน์ จำนอง จำน่า และประกันภัย

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
	<p>กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายวิชา วิศวกรรมสังคม ย้ายไปไว้ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ (หน้า ๓๓) และย้ายรายวิชาออกไปไว้ปี ๔ - ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง (หน้า ๓๔) - HSLA901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางกฎหมาย ๑(๐-๒-๑) - แผนการศึกษา ปี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ (หน้า ๓๕) ควรย้ายรายวิชากระจายมาเรียนในปี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ อย่างเหมาะสม - ให้จัดแผนการศึกษาแค่ ๑ แผนการศึกษา ที่เกินมาให้ตัดออก (หน้า ๓๕ - ๓๘) - ขาดวิชา GELC0212 ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น (หน้า ๔๑) - (หน้า ๕๖) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๔ ๑.๑) กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย ปรัชญาและประวัติศาสตร์ ๙ หน่วยกิต - (หน้า ๕๗) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๔ ๑.๒) กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง พาณิชย และธุรกิจ ๒๗ หน่วยกิต - (หน้า ๖๑) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๕ ๑.๓) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ๖ หน่วยกิต - (หน้า ๖๑) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๕ ๑.๔) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน ๖ หน่วยกิต - (หน้า 62) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๕ ๑.๕) กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ๑๕ หน่วยกิต - (หน้า ๖๔) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๕ ๑.๖) กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ หน่วยกิต - (หน้า ๖๕) เพิ่มกลุ่มวิชาให้เหมือนหน้าโครงสร้างหลักสูตร หน้า ๒๖ ๑.๗) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ ๓ หน่วยกิต - (หน้า ๕๘ - ๕๑) ทบทวนคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำที่ขึ้นต้นเหมือนกันในแต่ละรายวิชาที่คล้ายกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น HSLA202 กฎหมายลักษณะหนี้ มีคำขึ้นต้นคล้ายกับ HSLA401, HSLA103, HSLA104, HSLA403, HSLA413, HSLA805, HSLA811 HSLA206 กฎหมายลักษณะมรดก มีคำขึ้นต้นคล้ายกับ HSLA209, HSLA301 - (หน้า ๗๑ , ๑๑๑) ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกัน

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
	<p>อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กฎอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - (หน้า ๗๘) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ และคำว่า อื่น ๆ ต้องเคาะ - (หน้า ๘๐) มีจุดเกินมาในคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ - (หน้า ๑๐๔) ทบทวนการตั้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์ การเรียนรู้ในแต่ละด้าน - (หน้า ๑๐๕, ๑๐๖, ๑๐๘ - ๑๐๙) เพิ่มหัวตาราง - (หน้า ๑๐๕) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ใช้เครื่องมือให้ สอดคล้องกับการวัดผล - (หน้า ๑๑๐) เพิ่มหัวข้อในแต่ละหมวด ปรับความเรียบร้อย ของตาราง Mapping - (หน้า ๑๐๙ - ๑๑๔) เพิ่มหัวตาราง - (หน้า ๑๑๔) ตรวจสอบชื่อวิชาให้ตรงกัน HSLA901, HSLA902, HSLA903 - (หน้า ๑๑๖) จัดความเรียบร้อยของข้อ ๒.๒ การพัฒนา วิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ ย่อหน้าให้ตรงกัน - (หน้า ๑๑๗) คุณวุฒิปริญญาโท ของ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี ตัดคำว่า in และ International Program ออก ปรับเป็น LL.M. Business Laws - (หน้า ๑๑๙) ทบทวน มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของ ประสบการณ์ภาคสนาม ให้เป็นไปตามจุดดำที่ฝนใหม่ - (หน้า ๑๒๑) ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตัดข้อ ๑.๑ ออก ตัดข้อ ๑.๑.๒ ออก - (หน้า ๑๒๑) ตัดข้อ ๔.๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ออก - (หน้า ๑๒๒) ตัดข้อ ๔.๑.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ ออก ตัดตารางออก - (หน้า ๑๒๒) ตัดข้อ ๔.๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ออก - (หน้า ๑๒๒) ตัดข้อ ๔.๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ ออก ตัดตารางออก - (หน้า ๑๒๓) เพิ่ม แผนการรับนักเรียนรวม - (หน้า ๑๒๖) เพิ่มข้อความในบรรทัดที่ ๑๒ ดังนี้ มีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตรตาม แนวทาง AUN-QA หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ - (หน้า ๑๓๒) ปรับวิธีการเขียน ๙.๔ การจัดการข้อร้องเรียน และการอุทธรณ์

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
	<p>ในเรื่อง ผลการเรียนรู้ ให้อ้างอิงประกาศของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - (หน้า ๑๓๖ - ๑๔๒) ปรับข้อมูลในตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ๒๕๖๒ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ทุกหน้าให้เพิ่มหัวตาราง - (หน้า ๑๔๒) ตารางเปรียบเทียบของหลักสูตรนิติศาสตร์ บัณฑิต ให้ขึ้นหน้าใหม่ - (หน้า ๑๔๒ - ๑๕๒) ทุกหน้าให้เพิ่มหัวตาราง - (หน้า ๑๔๕) ปรับความเรียงร้อยย้ายหัวตารางไปไว้บนสุด - (หน้า ๑๔๗) เพิ่ม วิชา HSLA106 - (หน้า ๑๔๘) ตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้องตรงกันทุกจุด <p>อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - (หน้า ๑๔๙) ตรวจสอบรหัสวิชาให้ถูกต้อง <p>พระธรรมนุญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง</p> <ul style="list-style-type: none"> - (หน้า ๑๕๐) ตรวจสอบชื่อวิชาให้ถูกต้อง <p>HSLA704</p> <ul style="list-style-type: none"> - (หน้า ๑๖๕ - ๑๗๒) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร <p>ปรับมุลสถาบันการศึกษาให้ตรงตามคอลัมน์ ปรับข้อมูลให้ตรงกับหน้า ๑๑๗ - ๑๑๘</p> <p>ผลงานที่เกิน ๕ ปีย้อนหลังให้นำออก</p> <p>ผลงานที่จัดทำร่วมกัน ๒ ท่าน หรือมากกว่า ๒ ท่านขึ้นไป ก่อนคนสุดท้ายให้ใส่ และ</p> <p>ปรับตัวอักษรจากหนาให้เป็นอักษรธรรมดา</p> <p>ให้ระบุเลขหน้าให้ครบทุกผลงาน</p> <p>คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประมาณ ๒ ผลงานก็เพียงพอแล้ว</p> <p>ให้เรียงผลงานตาม พ.ศ. ดังนี้ ๒๕๖๗, ๒๕๖๖, ๒๕๖๕, ๒๕๖๔ , ๒๕๖๓</p>

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะอย่างละเอียด และให้ปรับตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยตามการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2-PQF7 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการต่อไป

๕.๕.๒ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)

อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์กุลณัช พิรัชอำครชัย อาจารย์ผู้นำเสนอหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education

(OBE) และให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ จึงขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบต่อไป

เรื่อง ที่เสนอผ่านกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ แบบเวียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แบบเวียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) - มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการครบ ทั้ง ๕ คน - โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต - ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (PLOs) กับกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งหมด ๕ ข้อ - 	<ul style="list-style-type: none"> - สารบัญ หมวดที่ ๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับคำว่า PLOs เป็น GELOs - (หน้า ๑) ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร เพิ่ม คำว่า หลักสูตร ก่อนหน้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล - (หน้า ๕) ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทบทวน PLO1 ปรับคำ การส่งเสริมความ แก่ใจเป็น แสดงออก หรือ ปฏิบัติตน หรือ ประพฤติตน ทบทวน PLO2 ปรับคำ การส่งเสริม แก่ใจเป็น แสดงออก ทบทวน PLO5 ปรับคำ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ แก่ใจเป็น ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ - (หน้า ๖) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระหว่างการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับ PLO ข้อที่แก่ใจให้เหมือนกับหน้า ๕ - (หน้า ๗) ปรัชญาการศึกษา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขาดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย - (หน้า ๑๑) ลำดับ ๑ - ๔ หมายถึง MSDC - (หน้า ๑๖) MSDC105 ปรับแก้ไขตัวอักษรหน้าคำให้เป็น ตัวอักษรใหญ่ Big Data Analysis for Business - (หน้า ๑๖) นำวงเล็บออก หน้าและหลังชื่อวิชาภาษาอังกฤษ - (หน้า ๑๖, ๔๘) ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน ในรายวิชา MSDC205 การค้นคืนสารสนเทศดิจิทัล - (หน้า ๑๗, ๕๓) MSDC305 ปรับแก้ไขตัวอักษรหน้าคำให้เป็น ตัวอักษรใหญ่ Development of Websites for Users with PHP Framework - (หน้า ๑๘, ๕๕, ๕๙) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตให้ตรงกันทุกจุด MSDC311 โครงการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ MSDC411 โครงการพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - (หน้า ๑๙, ๖๐ - ๖๑) ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกันทุกจุด การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สหกิจศึกษา - (หน้า ๒๐ - ๒๓) แผนการศึกษา การจัดแผนการศึกษาทำไมวิชาเลือกอยู่ในชั้นปีสูง ๆ - (หน้า ๑๖, ๒๑) แผนการเรียนปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
	<p>ตรวจสอบจำนวนคาบทฤษฎีและคาบปฏิบัติให้ตรงกับโครงสร้าง</p> <p>MSDC101 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางธุรกิจ</p> <p>- (หน้า ๑๖, ๒๑) แผนการเรียนปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ตรวจสอบจำนวนคาบทฤษฎีและคาบปฏิบัติให้ตรงกับโครงสร้าง</p> <p>MSDC103 ระบบสารสนเทศด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ</p> <p>- (หน้า ๒๒) แผนการเรียนปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้ระบุ X ลงใน หน่วยกิต : ชั่วโมง : หน่วยกิตสะสม = ๑๕ : X : ๑๑๑</p> <p>- (หน้า ๒๓) แผนการเรียนปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปรับชื่อรายวิชาให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก้ไขเป็น การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p> <p>ปรับแก้ไขรหัสวิชา MSDC503 แก้ไขเป็น MSDC502</p> <p>ปรับแก้ไขรหัสวิชา MSDC504 แก้ไขเป็น MSDC503</p> <p>- (หน้า ๔๓) ๑) กลุ่มวิชาพื้นฐาน/กลุ่มวิชาแกน</p> <p>- ตัดคำว่า /กลุ่มวิชาแกน ออก</p> <p>- (หน้า ๕๑) ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ให้เว้นวรรคระหว่างคำ ในรายวิชา MSDC211 รู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์และสังคมดิจิทัล</p> <p>- (หน้า ๕๔) MSDC308 ปรับแก้ไขตัวอักษรหน้าคำให้เป็นตัวอักษรใหญ่</p> <p>- Development Mobile Application</p> <p>- (หน้า ๕๖) MSDC402 ปรับแก้ไขตัวอักษรหน้าคำให้เป็นตัวอักษรใหญ่</p> <p>Application of Macro and VBA for Business</p> <p>- (หน้า ๗๐ - ๗๓) ปรับ PLO ข้อที่แก้ไขให้เหมือนกับหน้า ๕</p> <p>ใน PLO2 ย้ายคำว่า มีคุณธรรม จริยธรรม ไปไว้ใน PLO1</p> <p>- (หน้า ๗๐) ๒.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ</p> <p>PLO5 ให้ติ๊ก <input type="checkbox"/> ในช่อง ด้านทักษะ</p> <p>- (หน้า ๗๑ - ๗๓) ทบทวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้</p> <p>- (หน้า ๗๓) ตารางแผนที่การกระจายความรับผิดชอบให้เรียงรายวิชาตามหน้าโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>จุดคำให้มีขนาดเท่ากับรายวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p>- (หน้า ๗๔) ตรวจสอบชื่อรายวิชาให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>MSDC210</p> <p>- (หน้า ๗๕) เพิ่มรายวิชาตารางแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ</p> <p>MSDC501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p> <p>MSDC502 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม</p>

ข้อมูลในการนำเสนอ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการ
	<p>MSDC503 สหกิจศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - (หน้า ๗๘ - ๗๙) ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ตารางอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดความเรียบร้อยไม่ให้เกิดข้อสงสัย - (หน้า ๘๒) ตารางงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้ระบุค่าครุภัณฑ์ - (หน้า ๘๓) แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาทั้ง ๒ ภาค การศึกษาหรือไม่ ถ้าจะเปิดรับภาคการศึกษาที่ ๒ ต้องเพิ่ม จำนวนนักศึกษาในแผนการรับ - (หน้า ๘๔) ๑.กฎระเบียบหรือเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้ระบุภาคผนวก - (หน้า ๘๔) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ในข้อ ๓.๔ ให้ตัดข้อความต่อไปนี้ออก และใช้ระยะเวลา การศึกษา สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษา หรือ ตามที่สภาวิชาชีพกำหนด แต่ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาใน หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) - (หน้า ๑๐๘) เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน ประยุกต์ - (หน้า ๑๑๒) วิชาในตารางหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๘ หายไป MSDC308 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ - (หน้า ๑๓๖, ๑๓๘) ผลงานทางวิชาการที่รวมกันหลายคน ให้ ระบุ , หลังชื่อคนที่ ๑ และ ๒ ,๓ ,๔ และให้ระบุ และก่อนคน สุดท้าย - (หน้า ๑๔๒) ตรวจสอบคุณสมบัติ ป.บัณฑิต ระบุชื่อสาขาวิชาให้ ถูกต้อง ผลงานที่ ๑ ให้ระบุเลขหน้า - ปรับใหม่ตามแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2 ฉบับล่าสุด - เพิ่มเติมแผนการรับนักศึกษาทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาค การศึกษาที่ ๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะอย่างละเอียด และให้ปรับตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยตามการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารหลักสูตร PQF2-PQF7 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการต่อไป

๕.๖ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลว่า ด้วย งานทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๑๗ ราย ดังนี้

หลักสูตร	ภาคปกติ (จำนวนคน)	ภาค กศ.ปช. (จำนวนคน)	รวม	หมายเหตุ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๑	-	๑	
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	๓	๑	๔	
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	-	๑	๑	
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	๑๐	-	๑๐	
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	๑	-	๑	
รวม	๑๕	๒	๑๗	

มติที่ประชุม อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ ราย พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป

๕.๗ เรื่อง ขอแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลว่า ด้วยอาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์ ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ รายวิชา HSLA602 กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งเกรดแก้ | ทั้งนี้ งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนแก้ | ตามกำหนดปฏิทินวิชาการ ผลการเรียนของนักศึกษา จึงถูกปรับเป็น E จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ-สกุล	เกรดเดิม	เกรดใหม่
๑	๖๖๑๒๐๒๕๐๒๓๑๑๐	นางสาวช่อม สุตา	E	C

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนได้ทำบันทึกขอแก้ไขผลการเรียนแก้ | ในรายวิชาและหมู่เรียนดังกล่าว เข้ามาให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณา ๓ ครั้งแล้ว ทั้ง ๆ ที่มีระบบการแจ้งเตือนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากเกิดกรณีแบบนี้ควรเชิญอาจารย์ผู้สอนเข้ามาให้ข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อสอบถามปัญหากับอาจารย์ผู้สอน โดยให้นายทะเบียนตรวจสอบความถี่ในการขอแก้ไขผลการเรียน หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป โดยให้ดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป

มติที่ประชุม อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ รายวิชา HSLA602 กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑ คน คือ นางสาวช่อม สุตา รหัสนักศึกษา ๖๖๑๒๐๒๕๐๒๓๑๑๐ ผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น C

จากกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถี่ในการขอแก้ไขผลการเรียน หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

๕.๘ เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นางสาววารินทร์ เพชรบุรณิน เจ้าหน้าที่ผู้นำเสนอข้อมูล ให้ข้อมูลว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการปรับการปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดสัปดาห์ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็น ๑๘ สัปดาห์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า เป็นการปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากเดิมที่เคยจัดทั้งหมด ๑๗ สัปดาห์ เพิ่มอีก ๑ สัปดาห์ เป็น ๑๘ สัปดาห์

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบุช่วงสัปดาห์ที่ ๘ และสัปดาห์ที่ ๙ เป็นช่วงการสอบกลางภาค โดยไม่ให้เป็นการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำกับดูแล และมอบนางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ และหัวหน้างานงานทะเบียนและประเมินผล จัดทำแนวทางการปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และระบุช่วงสัปดาห์ที่ ๘ และสัปดาห์ที่ ๙ เป็นช่วงการสอบกลางภาค โดยไม่ให้เป็นการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำกับดูแล และมอบนางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ และหัวหน้างานงานทะเบียนและประเมินผล จัดทำแนวทางการปรับปรุงปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

๕.๙ พิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

นางสาวทิวา ไพโรเขต รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ให้ข้อมูลว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๖ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำร้องเพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

๑. ร่างแบบฟอร์มคำร้องขอเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

๒. ร่างแบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) (สำหรับข้าราชการกรมเนียม)

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า สำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม โดยให้เพิ่มช่องที่ ๙ เจ้าหน้าที่การเงิน และยุบรวมเป็น ๑ แบบฟอร์ม เพื่อลดขั้นตอนให้กับนักศึกษาในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) สำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้เพิ่มช่องที่ ๔ เจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งยุบรวมเป็น ๑ แบบฟอร์ม โดยมอบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หากท่านมีความประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ขอให้ท่านส่งเอกสารพร้อมสำเนาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มายังงานบริหารและธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

๑. วาระเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาส่ง (ร่าง) เล่มหลักสูตร ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. นำเรื่องบรรจุวาระเข้าที่ประชุม ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า หากหลักสูตรใดต้องการให้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการนัดพิเศษในช่วงเดือนกันยายน เพื่อพิจารณาหลักสูตร สามารถประสานมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ ส่วนประเด็นการแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถประสานไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ได้

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๖.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามผลสะท้อนคิดจากการดำเนินโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลว่า ตามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีโอกาสนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหาการดำเนินงาน และเสนอแนะทางออกร่วมกันนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประสานไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมทั้งได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วาระพิจารณาที่ ๕.๕ เรื่อง พิจารณาผลสะท้อนคิดจากการดำเนินโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลสะท้อนคิดจากการดำเนินโครงการฯ

- ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วาระเสนอเพื่อทราบที่ ๔.๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ

- ที่ประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ วาระอื่น ๆ ที่ ๖.๑ เรื่อง ติดตามผลสะท้อนคิดจากการดำเนินโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองผู้อำนวยการสำนักฯ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการต่อไป

ทั้งนี้หัวหน้างานแต่ละฝ่ายได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
๑. การเทียบโอนรายวิชา			
- การเพิ่ม-ถอน หลักสูตรบัญชี โดยเทียบโอนรายวิชา แต่ไม่มีรายวิชาในประกาศนียบัตรไม่รู้จักอาจารย์ผู้สอน (ชี้แจง ทำตามแนวทาง วิทยาลัยครีวันดี / ใช้วิธีมอบอำนาจให้กับ ผอ. รับรองแทนกรณีที่รายวิชาที่มีการเทียบโอนไว้แล้ว)	งานหลักสูตร	✓	
- การเทียบรายวิชา GE (การจัดกลุ่มวิชาอาจไม่ ตรงกัน / หน่วยกิตไม่เท่ากัน / คำอธิบายรายวิชาไม่ครอบคลุม อาจต้องแก้ไขระเบียบการเทียบโอน)	งานหลักสูตร		✓
- คณะพยาบาลมีแนวทางเปิดแผนการเรียนร่วมกับจีนซึ่งอาจมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ป.ตรี มาแล้ว	งานหลักสูตร	-	-
- บัญชี: การทำหลักสูตร OBE แบบ ๒ แผนการเรียน (ป.ตรี ๔ ปี + ต่อเนื่อง) มีแนวปฏิบัติอย่างไร	งานหลักสูตร		✓ ต้องแยกเล่ม
- ผศ.บวรลักษณ์ เสนอ เรื่องยกเว้น GE ของ นศ. ปวส. ต่อเนื่อง ๑๒ นก.	งานหลักสูตร	✓	
- การเทียบยกเว้นรายวิชา (ดูตัวอย่างวิทยาลัยครีวันดีโมเดล) เสนอให้แยกแผนการเรียน (พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง ๗๒ นก.)	งานหลักสูตร		✓ ขึ้นอยู่กับ หลักสูตร สาขาวิชา ดำเนินการ
- การพิจารณาเทียบโอนวิชา GE ควรคำนึงถึงการครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ไม่ควรมองที่ GE ของเราเป็นหลัก (เงื่อนไข ไม่ต่ำกว่า C สาระครอบคลุมรายวิชา)	งานหลักสูตร	✓	เป็นไปตาม ประกาศ กระทรวง

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		และ ประกาศ มหาวิทยาลัย	
- การเทียบรายวิชาฝึก/เตรียมฝึก ของ ปวส./การศึกษาตามอัธยาศัย การเทียบประสบการณ์งานสหกิจศึกษา รับผิดชอบ/การเทียบวิชา นก. เกินได้ แต่ขาดไม่ได้	งานหลักสูตร/ งานสหกิจ ศึกษา	✓	
- ยกเว้น วิชาฝึกประสบการณ์ สำหรับ นศ. ปวส. ที่ตรงสาขาวิชา ไม่ต้องฝึกประสบการณ์ซ้ำอีก	งานสหกิจฯ		
- ประกาศ ค่าเทียบโอน ๑๐๐ บาท/ นก. เริ่ม เทอม ๑/๒๕๖๗		✓	
๒. การพัฒนาหลักสูตร OBE			
- PLO ของหลักสูตร กับ GE แตกต่างกัน แต่ผู้ทรงให้แสดงความสัมพันธ์	งานหลักสูตร	✓	
- หลักสูตรพยาบาล เอา PLO ๑๒ ตัวของ GE มาเทียบให้เป็น ๘ ตัว ของหลักสูตร	งานหลักสูตร	✓	
- วิชาฝึกประสบการณ์และวิชาเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน ของ ภาค กศ.ปช. ยังไม่อนุญาต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่อนุญาตให้ (ฝากเรื่องรองวิชาการพิจารณาใน กว.)	งานหลักสูตร/ งานสหกิจ	✓ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ เนื่องจาก ไม่เป็นไป ตามข้อ บังคับของ มหาวิทยา ลัย	
- ออกแบบระบบการประมวลผล ให้คล้องกับระบบ (ชั้นเรียน/สารสนเทศ) และเป็นไปตามแนวทาง OBE	งานหลักสูตร	✓	
- การออกแบบรายวิชาในหลักสูตร OBE เกิดจาก แบบสำรวจ แสดงความสอดคล้อง ระหว่าง PLO CLO ความต้องการ วิธีการสอน วัตถุประสงค์ และการทวนสอบของแต่ละ PLO รวมถึงการบริหารความเสี่ยง เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์	งานหลักสูตร + งานทะเบียน	✓ อ้างอิง ประกาศ ฯ https://academic.pcu.ac.th/songsemv1/data-edurules/240307145946.pdf	
- การร้องเรียนร้องทุกข์ของนักศึกษาต่อการตัดเกรดของผู้สอน สำหรับหลักสูตร OBE / ๒๕๖๗ (สสว. ดำเนินการออกประกาศ ของส่วนกลาง)	งานหลักสูตร + งานทะเบียน	✓ อ้างอิง ประกาศ https://ac	

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		ademic.pcru.ac.th/songsermv1/data-edurules/240428170541.pdf	
- การร้องเรียนเรื่องผลการเรียน การวัดและประเมินผล ตามแนวทาง AUN QA โดยสร้างระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ	งานทะเบียน	✓ อ้างอิงประกาศ https://academic.pcru.ac.th/songsermv1/data-edurules/240428170541.pdf	
- ดร.กนิษฐ ให้แนวทางว่า หลักสูตรควรระบุวิธีการสอน และวัดผลแต่ละ CLOs และต้องทวนสอบทุกรายวิชา โดยมี Stakeholder ร่วมพิจารณาทวนสอบทุกรายวิชาทุกชั้นปี เพื่อเตรียมให้ AUN QA เข้าตรวจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเรื่องร้องทุกข์	งานหลักสูตร + งานทะเบียน		
- หลักสูตร OBE ที่ผ่านการตรวจโดย สป.อว. แล้วมีการปรับแก้ โดยเฉพาะประเด็นเชื่อมโยง Stakeholder need กับรายวิชา (เสนอให้ใช้แนวทางตามแบบสอบถามความต้องการคุณลักษณะบัณฑิต ที่ สสว. เผยแพร่)	งานหลักสูตร	✓ อ้างอิง https://academic.pcru.ac.th/main/docdownload	
- เชิญชวนให้คณะ พัฒนาหลักสูตรแบบ ๒ ระบบ แยกเป็น ระบบในชั้นเรียน และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายวิชาเกิน ๖๐%)	งานหลักสูตร	✓	
- การนับปีหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ภาระงานสอน และการกั๊ยมเพื่อการศึกษา	งานหลักสูตร	✓	
- การรับอาจารย์ใหม่ ควรปรับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ของการรับสมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	งานหลักสูตร + งาน กจ.	✓ ดำเนินการโดยงาน การเจ้าหน้าที่	

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สสว.	
- การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ทล.บ. ไฟฟ้า เป็นวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จะต้องหยุดรับ นศ. สำหรับ ทล.บ. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ และสำรวจ อจ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	งานหลักสูตร	✓	
๓. การส่งเกรด รายงานผลการเรียน และการสำเร็จการศึกษา			
- ควรเพิ่มกำหนดการส่งเกรดนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปฏิทินวิชาการ - เกรดของอาจารย์ต่างชาติที่อาจประสานงานยาก	งานทะเบียน	✓ มีปฏิทินวิชาการ กำหนด การส่งผลการเรียน มีกระบวนการติดตาม อาจารย์ ค้างส่งผลการเรียน	
- ระบบตัดเกรดอิงเกณฑ์ เพิ่มประธานหลักสูตร/สาขา/หัวหน้า GE ลงนามตรวจสอบ และมีการปิดระบบส่งเกรดตามปฏิทินวิชาการ <u>สสว. ควรแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนด</u> ทั้งส่วนที่เป็นครุศาสตร์บัณฑิตและภาคปกติ	งานทะเบียน	✓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการจัดทำระบบ PMIS	
- กำหนดวันปิดระบบส่งเกรด เริ่ม ๑/๒๕๖๗ เนื่องจากพบว่า มีอาจารย์ส่งเกรดไม่เป็นไปตามกำหนด	งานทะเบียน	✓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการจัดทำระบบ PMIS	
- การอบรมการใช้สารสนเทศทางทะเบียน/กฎ/ระเบียบ สำหรับอาจารย์ และอาจารย์ใหม่ จะช่วยลดปัญหาเรื่องเกรดได้	งานทะเบียน		
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตัดเกรดควรเข้าใจปัญหาของงาน แยกแยะประเด็น ความผิดพลาดของการส่งเกรด	งานทะเบียน	✓ อ้างอิง ประกาศ	

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		https://academic.p cru.ac.th/songsem v1/data-edurules/240307145946.pdf	
- การขอขยายเวลาการส่งเกรดล่าช้า / การรักษาสภาพกรณีเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย ต่อจากนี้ หลักสูตร OBE ต้องระบุนโยบายการจัดการความเสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา / สร้างระบบกลไกการรับเรื่องร้องเรียน	งานทะเบียน + งานหลักสูตร	✓ อ้างอิงประกาศ https://academic.p cru.ac.th/songsem v1/data-edurules/240428170541.pdf	
- การเข้าระบบตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ใน PMIS หลายขั้นตอนเกินไป	งานทะเบียน(ประสานสำนัก IT)		
- เป็นไปได้หรือไม่ที่ ใบรายงานผลการเรียน จะไม่แสดงผลการเรียน E	งานทะเบียน		
๔. การประเมินการสอน			
- การประเมินผู้สอน ปรับประเด็นคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น // อธิบายค่าคะแนนให้เข้าใจ // วิชาที่สอนรวมกันควรแยกแบบประเมินรายบุคคล // ผลการประเมินอาจารย์ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนอย่างไร? // คณะครุศาสตร์รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร* // ผ่ากการปิดกั้นการมองเห็นผลการประเมิน // การปิดกั้นการประเมินของผู้ไม่เข้าเรียน //	งานหลักสูตร		✓ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบประเมิน
- ระบบประเมินการสอน บางประเด็นต้องทบทวนว่าเป็นบทบาทของอาจารย์หรือไม่? เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ สสว. ควรพิจารณาความเกี่ยวข้อง	งานหลักสูตร		✓ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบประเมิน
๕. การลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชา และปัญหานักศึกษาตกค้าง			
- การเรียนไม่ครบโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร (กรณีติด I ก่อนออกฝึกฯ) วิธีการแก้ไข วิชาเอกบังคับ/วิชาชีพรู ต้องตรวจสอบก่อน แต่หากเป็นวิชาเลือก/GE สามารถออกฝึกฯ ได้ แต่ต้องกลับมาเรียนให้ครบ	คณะ + ศูนย์ฝึกฯ		

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
- การลงทะเบียนของนักศึกษานอกแผน และการตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร เป็นหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันตรวจสอบ	งานหลักสูตร	✓	
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์ // การลดปัญหาเด็กตกค้าง สามารถลงเรียนในภาคการศึกษาที่ ๓/ฤดูร้อน ได้ (โดยความดูแลของอาจารย์)	งานสหกิจ+ และศูนย์ฝึกฯ	✓	
- สสว. คवर รายงานผลการขอลงทะเบียนล่าช้า เพื่อสะท้อนปัญหา/สาเหตุ	งานธุรการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปข้อมูล	
- การปรับนับัตรลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ เสนอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาให้รับรู้ฯ สสว. ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว	งานหลักสูตร		✓
๖. การแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ			
- โครงการแนะนำการศึกษาต่อ ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนเป็นตัวแทน	งานรับเข้า	✓ มหาวิทยาลัย ลัยได้มี ประกาศให้ คำตอบ แทนของ เครือข่าย ที่ร่วม ดำเนินการ เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา ในแต่ละปี การศึกษา	
- แนวทางการออกแนะแนว สำหรับนักศึกษาปี ๒๕๖๘ ปัญหาอาจออกช้ากว่า ม.อื่น ๆ	งานรับเข้า	✓ ดำเนินการ จัดแนะแนว การศึกษา ระหว่าง เดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๗ เรียบร้อยแล้ว	
- การจัดค่ายวิชาการ เพื่อแนะแนวหลักสูตร อาจจัด One Day Camp	งานรับเข้า	✓ มหาวิทยาลัย ยได้ดำเนิน	

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		การจัดกิจกรรมคาราวานวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการสำหรับโรงเรียน	
- สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ กิจกรรมเสริมอาชีพระหว่างเรียน หรือไม่เน้นวิชาการ เน้นชี้ให้เห็นอาชีพในอนาคตเพื่อให้นักศึกษาสัมผัสอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร	งานรับเข้า	<p>✓</p> มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณะเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของแต่ละสาขาวิชาการประกอบอาชีพในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา	
- ให้ทุน/โควตาที่นั่ง ผ่าน อบต. หรือ โรงเรียน คัดเลือกนักศึกษาให้ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างกัน	งานรับเข้า	<p>✓</p> ๑.หลักสูตร	

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		วิชาวิชา ได้มีการ เปิดรับโค ตารับตรง ซึ่งไม่มีการ สอบเข้า นักเรียน และผู้ที่สน ใจสามารถ สมัครและ ขึ้นทะเบียน ได้ทันที โดยไม่ต้อง ผ่านหน่วย งานอื่น ๒. มีการจัดทำ เครือข่าย สถานศึก ษาในการ ร่วมดำเนิน งานรับนัก ศึกษา	
- ปัญหาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยให้ผ่อนผันได้	งานรับเข้า	<input checked="" type="checkbox"/> นักศึกษา สามารถ ขอชำระ ค่าเข้าได้ กรณีที่มี ปัญหาทาง ด้านการเงิน	
๗. โครงการเรียนล่วงหน้า และการศึกษาตลอดชีวิต			
- โครงการเรียนล่วงหน้า ไปรายชื่อ / ระบบการส่งเกรด <i>สสว.</i> <i>ควรแสดงขั้นตอน/คู่มือ การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล</i>	งานหลักสูตร/ งานทะเบียน/ งานรับเข้า		<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำระบบ สารสนเทศ
- เสนอให้สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนล่วงหน้าสำหรับ นักเรียน ม.ปลาย จัดทำประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พร้อมบอกเงื่อนไข/ข้อยกเว้น	งานหลักสูตร	<input checked="" type="checkbox"/> จัดทำบันทึก	

ประเด็นสะท้อนคิด	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลปัจจุบัน	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุช่วงเวลาดำเนินการ)
		ข้อความไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว	
๘. การสอบปลายภาค			
- แนวปฏิบัติการเข้าสอบ การไม่ปรากฏรายชื่อในใบรายชื่อ ให้ผู้สอนระบุว่า มีสิทธิ์เข้าสอบได้ (ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเรียน) มอบ สสว. ทบทวนแนวปฏิบัติ และออกแบบ แบบฟอร์มจากส่วนกลาง เพื่อให้ทุกคณะปฏิบัติด้วยแนวทางเดียวกัน	งานหลักสูตร	✓	
๙. การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา			
- ทุนการศึกษา ปี ละ ๕๐ ทุน คณะละ ๑๐ ทุน ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาทุนความสามารถพิเศษให้ชัดเจน เสนอให้คืน ทุนที่เหลือไปให้กลับคืนมาที่คณะเพื่อพิจารณาใหม่	งานรับเข้า		✓ อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
๑๐. การปฏิบัติสหกิจศึกษา			
- สหกิจศึกษาฯ ปัญหา แผน เตรียม ๓/๒ เพื่อออก ๔/๑ เอกสารประสานงาน ตั้งแต่ ๓/๒ ควรชัดเจน เพิ่มกระบวนการชี้แจงเอกสารเพื่อปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเพิ่มอาจารย์เข้าไปในกระบวนการกำกับติดตามเพื่อให้อาจารย์ได้เห็นกระบวนการดำเนินงาน	งานสหกิจฯ	✓	
- ใบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ผลงานสหกิจฯ ให้เป็นระดับผู้บริหารสูงสุด สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา	งานสหกิจฯ	✓	
- ชี้แจงประโยชน์ทางภาษีต่อสถานประกอบการ	งานสหกิจฯ	✓	

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการติดตามผลสะท้อนคิดจากการดำเนินโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้หากมีประเด็นใดที่ให้เร่งดำเนินการสามารถแจ้งข้อมูลมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวชนากานต์ พิณเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการและเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม